



Epreuve vidéo
VIETNAMIEN

Concours ECRICOME PREPA 2024

Verbatims des vidéos
01 - 03

Mentions légales

Les concours organisés par ECRICOME© sont des marques déposées. Tous les sujets, corrigés et verbatim sont la propriété exclusive d'ECRICOME.

Reproduction interdite en dehors du site internet d'ECRICOME©

Tous droits réservés.

Toutes les vidéos sont sourcées (voir document en ligne) au titre des droits d'auteur. Utilisation à des fins pédagogiques, accord du 4 décembre 2009 conclu entre la PROCIREP et le Ministère de l'Éducation Nationale.

01 - Trung thu của trẻ em Việt ở hải ngoại

Đây là hình ảnh một đêm trung thu của các trẻ em gốc Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ được tổ chức vào tối ngày 30/9. Đêm trung thu có rước đèn, có múa lân, các tiết mục trình diễn văn nghệ của các bạn nhỏ, thu hút hàng trăm gia đình sinh sống trong vùng tới tham dự. Đêm rằm trung thu ở đây còn có nhiều trò chơi khác nhau được tổ chức cho các em. Tất cả đã tạo ra một đêm rằm đầy niềm vui cho các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ.

(Anh Huan Phạm, thành phố Silver Spring, bang Maryland) : « Lễ hội Trung thu hôm nay rất là vui và dành cho các bé, nên em đến đây để cho các bé vui chơi cùng với các bé hội người Việt Nam ở đây ».

(Jacklynn Ho, thành phố Silver Spring...) : « Mỗi lần con đi lên đây, con thấy vui lắm với có nhiều đồ ăn, rồi đồ chơi rồi con thích nhiều lắm ».

Bên cạnh Tết nguyên đán thì rằm Trung thu là dịp mà cộng đồng người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ có sự quan tâm đặc biệt và tổ chức nhiều hoạt động khác nhau phục vụ các gia đình trong cộng đồng. Riêng trong hai ngày 30 tháng 9 và mùng 01 tháng 10 cuối tuần qua đã có nhiều chương trình Trung thu khác nhau được tổ chức bởi các hội đoàn để tạo điều kiện cho mọi gia đình, nếu muốn thì đều có thể tham gia.

(Jennifer Lê) : « Tuy là em lớn nhưng mà em vẫn rất là thích đi chơi, đi xách đèn trung thu đi chơi vui với mấy em và trong đó có con của em nữa, thì để cho nó học hỏi được cái phong tục tập quán của người Việt và có những ngày lễ Tết của Việt Nam mình như thế nào, thì con em cũng rất là thích mà em thì em thích nhiều hơn á ».

Để có thể duy trì thường xuyên những chương trình như thế này nhằm phục vụ cộng đồng, bên cạnh sự hỗ trợ của các mạnh thường quân thì sự nhiệt tình không tiếc công sức của những người tâm huyết với việc gìn giữ văn hóa Việt Nam ở hải ngoại và các bạn trẻ trong cộng đồng chính là yếu tố quyết định.

(Cô Mandy Phạm, tình nguyện viên, cho biết) : « Con nghĩ đây là một chương trình rất là vui. Năm nào tổ chức cũng rất thành công bởi chúng con có được sự hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng, mọi người hào hứng đến đây và tham gia cùng. Thật sự đây là một chương trình rất vui và hấp dẫn nên con cũng như bạn bè ai cũng muốn được góp một phần trong đó ».

(Thầy Nguyễn Thanh Nguyên, Ban tổ chức chương trình) : « Từ cả 10 năm nay, mỗi năm Tết Trung Thu đều tổ chức, mục đích là để cho các em thiếu nhi cũng như những người lớn, chúng ta tìm lại được những cái ký ức của thời trung thu ở Việt Nam. Đồng thời nêu những cái mà truyền thống của người Việt Nam cho các em ở Mỹ này ».

Được tổ chức vào ngày thứ 7 cuối tuần nên đêm rằm Trung Thu của cộng đồng người Việt ở đây đã kéo dài tới gần 11 giờ đêm mới kết thúc với sự lưu luyến của các bạn nhỏ tới tham dự. Các sinh hoạt văn hoá văn nghệ và trò chơi là hoàn toàn miễn phí dành cho mọi gia đình. Riêng đối với dịch vụ bán đồ ăn, thức uống thì toàn bộ số tiền thu được theo ban tổ chức sẽ được dành để phục vụ các hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng thời gian tới.

https://www.youtube.com/watch?v=kuEKn7TnSvq&ab_channel=VOATiếngViệt

02 - Giá nhà Hà Nội cao gấp 18 lần thu nhập, giấc mơ mua nhà ngày càng xa vời

Lúc này, để mua một căn hộ có điều kiện tốt hơn chung cư mini đang ở với phần đông người lao động như anh Việt chị Thanh lại càng khó. Theo công ty tư vấn bất động sản Savills Việt Nam, trong vòng 4 năm trở lại đây, thu nhập bình quân đầu người ở Hà Nội tăng khoảng 6% một năm, trong khi đó giá căn hộ tăng 13% một năm, nghĩa là mức tăng của thu nhập chưa bằng một nửa tốc độ tăng của giá nhà.

(Bà Đỗ thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và tư vấn, Savills Hà Nội) : « Càng ngày, giá nhà đã cao và cái việc là tiếp cận nó sẽ trở nên cũng khó hơn và người dân cũng sẽ mất nhiều thời gian để có thể là thu xếp mà có thể sở hữu ở nhà ».

Giá nhà tăng nhanh một phần nguyên nhân là do nguồn cung sụt giảm. Nửa đầu năm nay, Hà Nội chỉ có thêm khoảng 5.600 căn hộ mới giảm hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ 7% trong số đó có giá dưới 25 triệu một mét vuông.

(Bà Đỗ thị Thu Hằng) : « Căn hộ tầm trên 50 triệu đang chiếm đến trên 80-90%, căn hộ mà đang bán trực tiếp từ chủ đầu tư, từ dưới 25 triệu rất là ít khiến cho những người mà có thu nhập thấp mà có những người mà công nhân làm trong các cái khu nghiệp, thì tiếp cận với những cái dòng sản phẩm này là không thể.

(Chị An Lê Thanh) : «...Có ý định là muốn thay đổi cái chỗ khác để an toàn hơn, chắc phải tìm hiểu về những cái nhà mà giá dành cho những người có thu nhập thấp thôi đấy. Còn cái 3- 4 tỷ thì không có mơ ».

Những toà chung cư mới là giấc mơ gần như không tưởng đối với nhiều người đang sống ở thủ đô khi mà giá nhà ở đã gấp hơn 18 lần thu nhập theo báo cáo của Viện đất đai đô thị. Nhu cầu nhà ở thì ngày một gia tăng. Theo dự báo của công ty tư vấn bất động sản Savills giúp Việt Nam từ nay đến năm 2025, thành phố Hà Nội sẽ có thêm 157.000 hộ gia đình, nhưng nguồn cung nhà ở chỉ đáp ứng được khoảng hơn một nửa mà thôi. Vậy xây thêm nhiều nhà hay chung cư có phải là lời giải cho bài toán thiếu nhà ở, nhất là nhà ở cho người thu nhập thấp hay không . Phóng sự sau sẽ giải thích rõ hơn.

Nằm ở ngay mặt đường Tố Hữu, dự án nhà ở xã hội NS Trung Văn 32 tầng. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm sau được nhiều người quan tâm. Đây là những hình ảnh 4 tháng trước khi dự án mở bán, hơn 1.300 người đến bốc thăm giành quyền mua 149 căn hộ, nhưng không phải dự án nào cũng hút khách dù loại hình nhà ở này đang rẻ bằng 1/3 so với giá nhà trong cùng khu vực. Hà Nội đang triển khai 54 dự án nhà ở xã hội và 5 khu đô thị nhà ở xã hội Tập trung, dự kiến đến năm 2030 sẽ bổ sung thêm hơn 90.000 căn hộ đáp ứng khoảng 90% nhu cầu nhà ở xã hội của thành phố. Theo các chuyên gia, nếu chỉ tăng chi tiêu xây dựng nhà ở xã hội thì không thể giải quyết được hoàn toàn bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp.

(TS. Kiến trúc sư Trương Ngọc Lân) : « Singapore tiêu biểu về việc giải quyết nhà xã hội, nhưng mà dân số của nó từ những năm mà bắt đầu có cái chương trình đấy cho đến nay nó chỉ tăng gấp 3 lần thôi, trong cùng cái khoảng thời gian đấy, thành phố Hà Nội tăng 10 lần thì không có một chính sách nào có thể giải quyết được một cái lượng tăng khủng khiếp như thế cả. Đấy là chưa kể, nếu mà chúng ta giải quyết tốt, nhà ở xã hội trong Hà Nội mà các địa phương khác về văn tổng thể cũng không giải quyết được hoặc là những cái vấn đề việc làm nó không giải ra để người ta ở lại những cái địa phương khác thì cái nguồn doanh nghiệp cư lại dồn về Hà Nội đông hơn và lại đặt gánh nặng lên cái hệ thống chính sách mạng xã hội thành phố ».

https://www.youtube.com/watch?v=mAmBIxNKCuc&ab_channel=VTV24

Verbatims

03 -Vi đầu gần 120.000 thí sinh đỗ Đại học « từ chối » nhập học ?

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, có hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, trong số này chỉ có gần 495.000 em đăng ký nhập học như vậy khoảng 118.000 thí sinh từ bỏ cơ hội học Đại học chiếm tỷ lệ gần 20%. (Em Nguyễn Diệu Nhi, TP. Cao Bằng) : « Em đã trúng khoa luật của trường Đại học Hồng Bàng, khoa du lịch của trường Đại học Đại Nam, khoa du lịch của học viện Phụ Nữ, em đến trường mình là vì em trúng tuyển trái ngành ». (Em Đỗ thị Ngân, TP. Hà Nội): « Trước đây thì em cũng đã từng xét học bạ ở trường Học viện Nông nghiệp đại học Lâm nghiệp với một số trường khác và cũng đã có giấy, giấy báo nhập học về, nhưng mà em vẫn quyết định theo học trường mình là em nghĩ là cái ngành này nó cũng nhiều người chuộng ».

Theo tính toán, hiện chi phí học nghề trung bình khoảng 10 triệu đồng một năm học trong 2,3 năm, còn học phí Đại học dự kiến từ 15 tới 50 triệu đồng một năm tùy ngành và trường với thời gian học lên tới 4 năm, trong khi đó theo số liệu của tổng cục thống kê năm 2021, lao động trình độ trung cấp cao đẳng kiếm khoảng 7 triệu đồng một tháng còn đại học trở lên là 9,2 triệu đồng một tháng không chênh lệch nhiều và tỷ lệ tốt nghiệp trung cấp cao đẳng ra trường kiếm được việc làm đúng ngành nghề luôn ở mức cao hơn bậc đại học, do đó giới trẻ dường như ngày càng thận trọng và có tính toán hợp lý hơn về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

(Ts. Bs Nguyễn thị Hồng Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Tế Đặng Văn Ngữ) : « Theo một cái thống kê thì là cơ hội việc làm cho đối với lại các em mà học trường nghề thì có cái tỷ lệ cơ hội việc làm cao hơn, với các bạn sinh viên thì khi mà lựa chọn trường Cao đẳng nghề, trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ thì các bạn sẽ có cái thời gian học nó tương đối rất là phù hợp , nó ngắn hơn so với đại học khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm. Sau khi ra trường thì các bạn sẽ với cái thời gian ngắn như thế, kinh phí đào tạo cũng thấp so với bậc đại học thì khi mà ra trường các bạn có nhiều cái cơ hội để tiếp cận với việc làm và khi mà tiếp cận với việc làm rồi các bạn ấy có thể vừa làm vừa học nâng cao trình độ ».

Theo nhiều chuyên gia đề tăng cơ hội tiếp cận nghề nghiệp phù hợp với khả năng và trình độ của học sinh các trường trung học phổ thông cần nâng cao hơn nữa vai trò của công tác phân luồng hướng nghiệp để tránh tình trạng đỗ đại học ảo hiện nay.

(TS. Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng THPT Việt Đức, TP. Hà Nội) : « Thực ra thì đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng mà cái số các em học sinh mà trúng tuyển Đại học mà không nhập học như thế, tôi cũng nghĩ là hơi nhiều. Bởi vì tôi thấy là có thể các em có lựa chọn các hướng đi cho mình, ví dụ có rất nhiều em là đỗ được các cái trường đại học công lập nhưng các em vẫn quyết định là học ở các cái trường quốc tế, ví dụ như là RMIT hoặc là BUUV, thì cái đấy là lựa chọn của các em, tuy nhiên thì tôi cũng thấy là đối với trường trung học phổ thông Việt Đức ấy thì chúng tôi làm cái việc phân luồng và cái hướng nghiệp rất là rõ ràng để các em xác định được là các em thì cái gì yêu cái gì thì các em hãy lựa chọn cái đấy ».

Như vậy việc hàng nghìn thí sinh trúng tuyển nhưng từ bỏ đăng ký nhập học không phải là xu hướng mới trong các kỳ tuyển sinh đại học những năm gần đây ở góc độ nào đó, điều này cho thấy hiệu quả ngày một rõ ràng hơn trong công tác phân luồng định hướng nghề nghiệp, hạn chế tình trạng ồ ạt vào đại học với đa dạng các phương thức xét tuyển nhưng tỷ lệ thất nghiệp sau khi ra trường vẫn ở mức cao.